

HOW TO PRAY EFFECTIVELY

PAANO MAGING MANALANGIN NG EFFECTIVELY



Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Maraming mga mananampalataya ay nababahala para sa mga hindi nai-save o nakatalikod na mga mahal sa buhay, ngunit nagdarasal sa takot at pagkabalisa sa halip na umasa sa pananampalataya. Ginawa akong maghanap ng isang tiyak na paraan ng pagdarasal at para din sa isang tiyak na pangako na ibabatay sa aming pananampalataya.

Ang awtoridad ng mananampalataya

Una sa lahat, dapat nating malaman kung sino tayo kay Cristo, at gampanan ang ating awtoridad bilang mga mananampalataya, laban sa diyablo at mga kalaban na puwersa. Dapat nating malaman na sa pamamagitan ni Hesus ay mayroon tayong kumpletong tagumpay. (Roma 8:37), sapagkat ganap na natalo ni Jesus ang demonyo sa Kalbaryo (Hebreohanon 2:14; 1 Juan 3: 8) at nalampasan ang lahat ng kapangyarihan ng demonyo. (Lucas 10:19). Ito ang Salita ng Diyos, at ibig sabihin Niya kung ano ang sinasabi Niya. Ang diablo ay hindi naniniwala na siya ay natalo, subalit, sapagkat hindi siya naniniwala sa anumang bagay at patuloy na hinahadlangan at pinanghihinaan ng loob ang mga susuko sa kanya (1 Pedro 5: 8). Sa madaling salita, sinubukan tayo ni satanas upang tignan kung susuko tayo sa kanyang pag-atake o hindi, at sa kasamaang palad, napakaraming mananampalataya ang nakakalimutan kung sino sila kay Cristo, at na si Satanas ay isang natalo na kaaway, at sila ay sumuko sa kanya. Gayunpaman, dapat nating labanan ang diyablo at huwag sumuko sa kanya. (Santiago 4: 7). Dapat tayong magpumilit at magtiyaga, sa kabila ng tila imposible, at aanihin natin ang ani (Galacia 6: 9), sapagkat sa Diyos walang imposible, at gantimpalaan Niya ang mga naghahanap sa Kanya nang may kumpiyansa at umaasang pananampalataya. (Hebreo 11: 6). Madalas sinabi ni Jesus na "Hayaan itong mangyari, kung gayon, tulad ng iyong pinaniniwalaan" Mateo 8:13; 9:29. Ano ang pananampalataya?

Mga halimbawa ng pang-araw-araw na pananampalataya

Ang magsasaka ay naghahasik ng kanyang binhi, at kahit na wala siyang makitang nangyayari, sa pananampalataya alam

niyang tatanggap siya ng aani sa tamang oras. Ang isang tao ay nakaupo sa kanyang sarili sa isang tren na patungo sa ilang malayong patutunguhan. Wala siyang pakialam sa kanyang paglalakbay. Sa pananampalataya sa riles, naniniwala siyang maaabot niya ang kanyang patutunguhan. Maraming mga railpoints, junction at tawiran ang kailangang makipag-ayos, ngunit iyon ang responsibilidad ng riles. Umupo siya at nagbabasa o natutulog. At habang dinadala natin ang ating pangangailangan sa Panginoon, ipagkatiwala natin ang pangangailangang iyon sa Panginoon, at iwan ang himala sa Kanya. Huwag tayong mag-alala sa mga paghihirap at problema sa pagsasagot. Iyon ang negosyo ng Diyos, at ang Kanyang mga paraan ay naiiba sa iyo at ang Kanyang mga saloobin ay hindi katulad ng sa iyo. (Isaias 55: 8-9). Kapag dinala mo ang relo mo sa gumagawa ng relo para sa pag-aayos, pinipilit niya na iwan mo ito sa kanya hanggang sa maisagawa ang pag-aayos. Hindi niya ito maaayos kung dadalhin mo ito sa iyo. Gayundin, dapat nating iwan ang ating pangangailangan sa Panginoon, at huwag maging puno ng takot at pag-aalinlangan. Isang bagay lamang ang imposible sa Diyos, at iyon ay upang sagutin ang ating panalangin kapag sinubukan nating gawin mismo ang problema, sa takot at kawalan ng katiyakan. Ito ay kawalan ng paniniwala, at kung walang pananampalataya walang sinuman ang maaaring kalugdan ang Diyos. Basahin ang Hebreo 11: 6. Tayo ay maging katulad nina Paul at Silas sa Mga Gawa 16:25. Nang humingi ng tulong sa Diyos, naisip nila ang tungkol sa Kanyang kadakilaan at katapatan, at sa kabila ng kanilang mga sugat at walang pag-asang kalagayan, umawit sila ng mga papuri sa Diyos, at inalog ng Diyos ang bilanguan at pinakawalan sila. Iyon ang pananampalataya sa kadakilaan ng Diyos at hindi sa kawalan ng pag-asa ng kanilang mga kalagayan. Hindi posible ang pananampalataya.

Ang mga mahiwagang aparato ng diyablo at ang aming pag-uugali

Manampalataya tayo sa Diyos, at hindi sa ating mga kalagayan; labanan natin ang mga negatibong kaisipang mailalagay ni satanas sa ating isipan. Iminumungkahi niya sa amin na lumala ang sitwasyon sa halip na gumaling. Ipapakita niya sa atin ang hitsura ng mga bagay bilang katibayan ng isang lumalala na sitwasyon. ie ang mga sintomas at ulat ng medikal sa kaso ng karamdaman. Magagawa pa rin niyang magsalita sa iyo ang isang mahal na kaibigan sa paraang dinisenyo upang maging sanhi ng takot at pag-aalinlangan. Dadalhin niya ang iyong pansin sa isang katulad na pangyayari sa buhay ng isang tao na natapos sa trahedyang. Siya ang magbubunga ng kumpiyansa bago ang iyong isipan na labis na tumuturo sa pagkatalo. Ngunit salamat sa Diyos, bilang mga mananampalataya hindi natin kailangang tingnan ang mga pagpapakita, sintomas at pag-uusap ng mga tao, sapagkat tinitingnan natin ang katibayan ng pananampalataya, sapagkat sinasabi sa atin ng Hebreo 11: 1 na ang pananampalataya ay tiyakin sa mga bagay na hindi natin kayang tingnan mo Ang pananampalataya ay ang nakikita natin hanggang sa oras na ito ay natutupad sa sagot sa ating panalangin. Ang panahong paghihintay na ito ay nangangailangan ng ating pasensya; nangangailangan ito ng aming paulit-ulit na pag-asa sa gawain ng Diyos sa kabila ng lahat ng mga posibilidad; kinakailangan nito ang ating palagiang pakikidigma laban sa pagsalakay ng diablo ng pag-aalinlangan at negatibong paghihimok; kinakailangan nito ang ating palaging pagsasaayos sa Diyos at sa Kanyang walang katuparan na mga pangako sa kabila ng lahat ng maliwanag na pagkabigo. Dinadala nito sa atin upang isaalang-alang ang Kanyang mga pangako na nakasulat sa Kanyang Salita.

Mga pangako ng Diyos

Ang mga ito ay nakasulat na mga kontrata sa itim at puti, sa pagitan ng Diyos at ng mananampalataya, at itinatag magpakailanman. Sinasabi ng Awit 89:34 na hindi ibabalik ng Diyos ang kahit isang pangako na Kanyang ginawa. Maaari nating ligtas na ilagay ang ating pananampalataya sa Salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay may kakayahang tuparin ang Kanyang mga pangako at mayroong higit sa isang libo. (1 Hari 8:56). Talagang natitiyak ni Abraham na magagawa ng Diyos ang Kanyang ipinangako. (Roma 4:21). Naghintay siya taon taon. Si Sarah ay tumatanda, at ang posibilidad ng isang anak na lalaki sa kanyang edad na pitumpu't kawat ay pagsasalita ng tao na imposible sa natural, ngunit hindi niya pinayagang pumasok sa kanyang isipan iyon. Nangako ang Diyos - samakatuwid responsibilidad ito ng Diyos. Hawak niya ang pangako - ang kontrata ng Diyos sa kanya. Walang makakapagpigil sa kanyang pananampalataya. Sa oras ng Diyos, natanggap niya ang kanyang anak. Ang Diyos ay hindi huli at hindi masyadong maaga. Humimok kayo samakatuwid, at panatilihin ang paniniwala. Ang Diyos ay higit sa iyong kailangan.

Kaligtasan

Hayaan din natin, hawakan ang pangako ng Diyos para sa ating pangangailangan. Para ba ito sa isang mahal sa buhay upang maligtas? Isa na tila malayo sa Diyos? Nabanggit ng mga alagad ang isang mahirap na kaso sa Panginoon. "Sino nga kaya ang maliligtas Lord?" tinanong nila sa Mateo 19: 25-26. Sinabi ni Jesus: "Ito ay imposible para sa tao, ngunit para sa Diyos ang lahat posible." Palambutin ng Diyos ang batong puso; Babaguhin niya ang ugali na iyon. Manalangin at iwanan ang imposible sa Diyos, huwag pansinin ang mga

hitsura, at patuloy na magpasalamat at purihin ang Diyos, para sa Kanyang himalang gumagawang kapangyarihan. Sawayin si satanas para sa kanyang pagtutol at pangasiwaan ang kanyang masamang kapangyarihan sa Pangalan ni Jesus, tulad ng ginawa ni Paul sa Mga Gawa 16:18. Huwag mag-atubiling gamitin ang iyong awtoridad bilang isang mananampalataya. Juan 14:13; Gawa 3: 6,16. Tulad ng minamahal na iyon marahil ay higit na pilit na naghihimagsik kaysa dati, kilalanin na si Satanas ang sanhi nito. Patuloy na digmaan laban kay satanas sa larangan ng espiritu sa pamamagitan ng dasal ng pananampalataya, na inuutos sa kanya na palayain ang bihag sa Pangalan ni Jesus. Huwag panghinaan ng loob kapag mukhang walang maliwanag na pagbabago. Sinasabi kong "maliwanag", sapagkat hindi namin makita ang pagbabagong nagaganap sa loob ng puso at isip ng tao. Ang oposisyon ay tiyak na katibayan ng isang espirituwal na pakikidigma na nangyayari. (Efeso 6:12). at bilang mga mananampalataya nasa panig tayo ng tagumpay. Magpakita ng pagmamahal at biyaya, kahit na mapintasan at mabastusan ka. Sa tamang oras, magkakaroon ng paraan ang Diyos. "Hindi Niya nais na ang sinuman ay mapuksa, ngunit nais niyang ang lahat ay talikuran ang kanilang mga kasalanan." (Juan 6:37; 1 Timoteo 2: 4; 2 Pedro 3: 9).

Paglunas

Karamihan sa parehong pag-uugali ay dapat na gamitin kapag nanalangin ka para sa paggaling ng isang may sakit na katawan. Maging matapang at maging malakas sa pananampalataya. Gawin ang iyong awtoridad bilang isang mananampalataya, at iangkin ang paggaling alinsunod sa mga pangako ng Diyos. Mga Awit 103: 3 "Pinapatawad niya ang **lahat ng** aking mga kasalanan at pinagagaling ang **lahat**

ng aking mga sakit." Mateo 8:17 "Siya mismo ang kumuha ng ating karamdaman at dinala ang ating mga karamdaman." 1 Pedro 2:24 "... Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat ay gumaling tayo." Marcos 16: 17,18 "... ilalagay nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, na gagaling." Ito ang mga positibong pahayag ng katotohanan. Ang may sakit ay gagaling. Hindi ito isang pahayag ng "marahil" o "marahil" o "kung", ngunit isang positibong "gagaling". Samakatuwid ilagay natin ang ating pananampalataya sa mga positibong pahayag na ito ng katotohanan, Salita ng Diyos ng nakasulat na kontrata sa pagitan ng mananampalataya at ng Kaniyang sarili, at asahan ang isang sagot sa aming panalangin. Sa tamang oras ang pananampalatayang ito ay magiging totoo bilang isang katotohanan. Hindi mabibigo ang Diyos.

Paano madaragdagan ang iyong pananampalataya

Sinasabi sa Roma 10:17 na "Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng mensahe, at ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng Salita ni Cristo." Mayroon kaming pananampalataya sa mga taong kakilala natin. Alam natin kung sila ay mapagkakatiwalaan at may kakayahan. Hinahulma natin ang ating pananampalataya alinsunod sa aming kaalaman sa kanilang pagkatao. Paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos kung hindi natin Siya kilala, ang Kanyang pag-uugali sa atin at ang Kanyang kalooban para sa atin? Samakatuwid kilalanin natin ang kalooban ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang Salita at paggugol ng oras sa pagmumuni-muni, mas makilala Siya. Sinabi sa 1 Juan 5: 14-15 na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at pananampalataya na inaasahan na makatanggap mula sa ating mapagmahal na Ama sa Langit , na naghahangad na ibuhos ang Kanyang

mga pagpapala sa Kanyang mga anak. Patuloy na maniwala at umasa. Igagalang ng Diyos ang simpleng pananampalataya.

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa info@angp.co.za

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatang ang Diyos kasama ka, at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikang Ebanghelyo, mga libro at tract sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin :

ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at info@angp.co.za

E-MAIL: info@angp.co.za

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)